



โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา



SCIENCE CENTER

บทสรุปผู้บริหาร

โครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรายงานข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัยฯ และกลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรและภาคีเครือข่ายภายนอก ผ่านกระบวนการดำเนินงานแบบบริหารงานคุณภาพ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน การขับเคลื่อนการปฏิบัติ การติดตามประเมินผล และการปรับปรุงพัฒนา ตลอดจนมีสาระสำคัญของการรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) การพัฒนาท้องถิ่น 2) การผลิตและพัฒนาครู 3) การยกระดับคุณภาพการศึกษา และ 4) การพัฒนา ระบบบริหารจัดการ ที่จะนำรายงานต่อ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา และการขับเคลื่อนแผนงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏต่อไป ทั้งนี้การรายงานการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประกอบด้วยข้อมูล 4 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ส่วนที่ 2 แผนการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ส่วนที่ 3 การขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และส่วนที่ 4 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการฯ ระยะ 9 เดือน

ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอขอบพระคุณคณะกรรมการจากที่ปรึกษา และขับเคลื่อน จากหน่วยงานภายนอก ผู้บริหาร อาจารย์ที่รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่มีส่วนร่วมใน โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ และสร้างความเข้าใจ ในโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น หากมีข้อมูลส่วนหนึ่งส่วนใดที่ไม่สมบูรณ์ และไม่ถูกต้อง ขอความกรุณาได้เสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในโอกาสต่อไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

17 กรกฎาคม 2565

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	4
ส่วนที่ 2 แผนการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	7
ส่วนที่ 3 การขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	9
3.1 การวางแผน (Plan)	9
3.2 การปฏิบัติ (DO)	10
3.3 การติดตามประเมินผล (Check)	11
3.3 การปรับปรุง/พัฒนา (Act)	11
ส่วนที่ 4 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการฯ ระยะ 9 เดือน	12

ส่วนที่ 1

ข้อมูลพื้นฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประวัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา



มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีต้นกำเนิดมาจากโรงเรียนฝึกหัดครูมูลสิกกรรมประจำมณฑลนครราชสีมา ซึ่งกระทรวงธรรมการได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2466 จากนั้นได้มีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนสถานะมาเป็นระยะจนเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาในปี พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบัน



ปรัชญา

แหล่งวิชาการ สร้างสรรค์คนดี มีคุณธรรม นำสังคม

วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ ด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตให้มีทักษะการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 และฐานชีวิตใหม่ (New normal)
2. วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น สังคม และประเทศ
3. สร้างต้นแบบการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วน
5. บริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย



ที่พึ่งของท้องถิ่น

อัตลักษณ์ของบัณฑิต



สำนึกดี มีความรู้ พร้อมสู้งาน

เป้าหมาย

ผลสัมฤทธิ์

มีความเป็นเลิศด้านการจัดการเรียนรู้ บัณฑิตมีคุณภาพ มีงานทำ มีความพร้อมสำหรับการดำเนินชีวิต ในศตวรรษที่ 21 และฐานชีวิตใหม่ (New normal) ประชาชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต และทักษะอาชีพ การเป็นผู้ประกอบการ และความต้องการของตลาดแรงงาน






1. มีความเป็นเลิศด้านการผลิต การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. เป็นที่พึ่งของท้องถิ่นที่มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ส่งผลกระทบสูง ทางวิชาการ เศรษฐกิจ และสังคมต่อท้องถิ่นและประเทศ
3. เป็นมหาวิทยาลัยที่มีสมรรถนะสูง สามารถพึ่งตนเองได้ มีธรรมาภิบาลและมีความเป็นสากล
4. เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศที่มีบทบาทสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในท้องถิ่น ส่งเสริมให้มีความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม
5. เป็นมหาวิทยาลัยที่มีนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น

ตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย



พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย เป็นรูปพระราชลัญจกรประจำพระองค์รัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นรูปพระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ ประกอบด้วยวงจักร กลางวงจักรมีอักษรเป็นอุณาโลม รอบวงจักรมีรัศมีเปล่งออกโดยรอบ เหนือวงจักรเป็นพระเศวตฉัตร 7 ชั้น ตั้งอยู่บนพระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ แปลความหมายว่า ทรงมีพระบรมเดชานุภาพในแผ่นดิน โดยในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระองค์ได้ประทับเหนือพระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ตามโบราณราชประเพณี และสมาชิกรัฐสภาได้ถวายน้ำอภิเชกจากทิศทั้งแปดเป็น ครั้งแรกแทนราชบัณฑิต รอบนอกของตราด้านบนมีตัวอักษรภาษาไทยว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา” ด้านล่างมีตัวอักษรภาษาอังกฤษว่า “NAKHON RATCHASIMA RAJABHAT UNIVERSITY”

สีของตราสัญลักษณ์มี 5 สี คือ

	สีน้ำเงิน	แทน	สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กำเนิดและพระราชทานนาม “มหาวิทยาลัยราชภัฏ”
	สีเขียว	แทน	แหล่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๔๐ แห่งในแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม
	สีทอง	แทน	ความเจริญรุ่งเรืองทางปัญญา
	สีแดง	แทน	ความรุ่งเรืองของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ก้าวไกลใน ๔๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
	สีขาว	แทน	ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ



พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย คติธรรมประจำมหาวิทยาลัย

ธมมจารี สุขี เสติ (ผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุข)

ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย



“ดอกราชพฤกษ์”



ศาลประจำมหาวิทยาลัย

“ศาลพ่อขุนศรีกรินทร์”

สีประจำมหาวิทยาลัย



“สีเขียว-เหลือง”

ส่วนที่ 2

แผนการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศมีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาท้องถิ่นทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน และรัฐบาลมีการจัดสรรงบประมาณสำหรับขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว โดยเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นต้นมา และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ทรงมอบหมายให้พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี คอยกำกับติดตามและให้คำแนะนำการดำเนินงานแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งร่วมกันจัดทำคำของบประมาณส่งให้กับสำนักงานงบประมาณซึ่งประกอบด้วยโครงการหลักที่มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งดำเนินการเหมือนกัน 9 โครงการ และมีโครงการตามบริบทของแต่ละแห่งอีกจำนวนหนึ่งแล้วแต่สถาบัน ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณ ประมาณ 30 ล้านบาทซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 29,283,600 บาท เพื่อดำเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นทั้งโครงการหลักและโครงการตามบริบท ในพื้นที่ที่รับผิดชอบคือ จังหวัดนครราชสีมาทั้งหมด

การบริหารงบประมาณยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในระยะที่ผ่านมาดำเนินการแบบมีส่วนร่วมโดยมีคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรให้กับคณะ/หน่วยงาน ตามข้อเสนอโครงการที่เสนอขอ โดยพิจารณาถึงการตอบสนองแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (2560-2579) ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (2562-2565) ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา และนโยบายของอธิการบดี

วัตถุประสงค์

เพื่อนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนในท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพ

บัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ได้มาตรฐาน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชชาในการดำเนินงาน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เป้าหมาย

ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ซึ่งประกอบ 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) การพัฒนาท้องถิ่น (2) การผลิตและพัฒนาครู (3) การยกระดับคุณภาพการศึกษา และ (4) การพัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากำหนดกลุ่มโครงการที่จะดำเนินการ จำนวน 8 โครงการ ดังนี้

- 1) โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นเพื่อขยายตลาดภูมิปัญญา พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก
- 2) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบนฐานความรักความสามัคคีเข้าใจสิทธิและหน้าที่พลเมือง
- 3) โครงการยกระดับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก
- 4) โครงการพัฒนาฐานข้อมูลชุมชนเพื่อเสริมสมรรถนะภาคีเครือข่ายการพัฒนาท้องถิ่น
- 5) โครงการยกระดับคุณภาพสังคมสูงอายุและเตรียมความพร้อมผู้วัยเกษียณ
- 6) โครงการสร้างอัตลักษณ์บัณฑิตวิศวกรสังคม คนของพระราชชา ข้าของแผ่นดิน
- 7) โครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ
- 8) โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับคุณภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสำหรับศตวรรษ ที่ 21

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ที่ได้รับการพัฒนามูลค่า	ผลิตภัณฑ์	25
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ	หมู่บ้าน	60
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้ารับบริการ	คน	5,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่รับบริการพัฒนาทักษะวิศวกรสังคม	คน	200
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการพัฒนา	โรงเรียน	100
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพ	คน	100
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ	ร้อยละ	80
เชิงเวลา : โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100

ส่วนที่ 3

การขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

มหาวิทยาลัยนครราชสีมา มีระบบและกลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรและภาคีเครือข่ายภายนอก ผ่านกระบวนการดำเนินงานแบบบริหารงานคุณภาพ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน การขับเคลื่อนการปฏิบัติ การติดตามประเมินผล และการปรับปรุงพัฒนา โดยการบริหารงานของอธิการบดี และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

1. การวางแผน (Plan)

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีการจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อกำหนดกรอบการดำเนินงาน TOR โครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

ทั้งนี้มีการจัดประชุมชี้แจง TOR และแนวทางการจัดสรรงบประมาณยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM และประชุม ฯ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศานานนท์ อาคาร 9 ชั้น 3 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิสร เนาวนนท์ อธิการบดี เป็นประธานการประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤเบศ ลาภยิ่งยง รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ แผนและงบประมาณ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ชคัตตริย์ ริยะสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริการและพัฒนาท้องถิ่น รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และการวิจัย ชี้แจงเป้าหมายการดำเนินงาน 8 ด้าน รวมถึงการชี้แจงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจัดสรร งบประมาณ และการส่งข้อเสนอโครงการฯ ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด



ภาพที่ 1 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานฯ เพื่อวางแผนงาน

2. การปฏิบัติ (DO)

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้เริ่มดำเนินงาน โดยการจัดกิจกรรมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมเศวตฉัตร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดย ผศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี กับหัวหน้าโครงการผู้ได้รับการจัดสรรการดำเนินงานโครงการฯ พร้อมชี้แจงรายละเอียดการจัดสรร การบริหารการ เบิกจ่าย และแนวทางดำเนินงาน และการติดตามประเมินผลโครงการยุทธศาสตร์ฯ ตลอดจนแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ



ภาพที่ 2 การจัดกิจกรรมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

หลังจากผู้รับผิดชอบโครงการฯ เข้าร่วมกิจกรรมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จึงได้มีการเริ่มดำเนินงานตามแผนของแต่ละโครงการฯ ที่กำหนดขึ้น



ภาพที่ 3 การดำเนินงานจัดกิจกรรมตามแผนที่กำหนดในพื้นที่เป้าหมายของโครงการฯ

3. การติดตามประเมินผล (Check)

มหาวิทยาลัยนครราชสีมามีการจัดประชุมผู้รับผิดชอบโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อชี้แจงแนวทางการติดตามประเมินผลโครงการ การประชุมเร่งรัดติดตามการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ รวมถึงรับฟังปัญหาอุปสรรคจากผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำหนด ทั้งนี้กิจกรรมการติดตามผลโดยมีการจัดให้ผู้รับผิดชอบโครงการฯ รายงานผลการดำเนินงานในระยะ 6 เดือนและระยะ 9 เดือนให้แก่คณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ได้รับทราบและให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด



ภาพที่ 4 กิจกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการฯ

4. การปรับปรุง/พัฒนา (Act)

การดำเนินงานการปรับปรุง/พัฒนา มีการดำเนินงานตั้งแต่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ มีการรายงานผลการดำเนินงานในระยะ 6 เดือน โดยคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ มีการให้ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ที่กำหนด ทั้งนี้ผู้รับผิดชอบโครงการฯ มีการนำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการดำเนินงานไปเป็นแนวทางการพัฒนาโครงการฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ



ภาพที่ 5 การดำเนินงานปรับปรุง/พัฒนาโครงการฯ ตามข้อเสนอแนะ

ส่วนที่ 4

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการฯ ระยะ 9 เดือน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น

1) ด้านเศรษฐกิจ มีการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1 โครงการหลัก ดังนี้

1.1) โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นเพื่อขยายตลาดภูมิปัญญา พัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก

วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของผู้ประกอบการให้ดีขึ้น
- 2) เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน
- 3) เพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน

ผลการดำเนินงาน

ลำดับ	ผลผลิต	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	
			รอบ 6 เดือน	รอบ 9 เดือน
1	ผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ 10	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ
2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนา/ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์และการสร้างช่องทางการตลาด	1 ผลิตภัณฑ์/โครงการ	อยู่ในระหว่างการพัฒนา 28 ผลิตภัณฑ์ /15 โครงการ	26 ผลิตภัณฑ์ /16 โครงการ

รายละเอียดโครงการ ประกอบไปด้วย 16 โครงการย่อย ดังนี้

1. โครงการ “ยกระดับมาตรฐานผ้าพื้นถิ่น เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างรายได้ให้กับชุมชนบ้านหนองกระทุ่ม ตำบลหนองบัวสะอาด บ้านรูกฟ้า ตำบลด่านช้าง และบ้านคีม่วง ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา” คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุสราทองคลองไทร

2. โครงการ “พัฒนาผลิตภัณฑ์พืชเศรษฐกิจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคลองเมืองพัฒนา ตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จ.นครราชสีมา” คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มณฑล วิสุทธิ

3. โครงการ “บูรณาการพัฒนาด้านแบบภาชนะปลูกต้นไม้จากวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติ” คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพร เจริญพร

4. โครงการ “ยกระดับสินค้าแปรรูป แปลงใหญ่กลุ่มเลี้ยงปลานิลบ้านวังม่วง ตำบลธารประสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา” คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้รับผิดชอบโครงการ รองศาสตราจารย์ สุกัญญา กล่อมจ้อหอ
5. โครงการ “ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นเพื่อขยายตลาดภูมิปัญญา” คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้รับผิดชอบโครงการ รองศาสตราจารย์ ดร.ลักขณา สกกุลสิเรศสีมา
6. โครงการ “ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อขยายตลาดเชิงพาณิชย์ระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อขยายตลาดเชิงพาณิชย์” ศูนย์วิทยาศาสตร์ ผู้รับผิดชอบโครงการ ดร.ชุตินา เป็ลิ่งกลาง
7. โครงการ “ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นเพื่อขยายตลาดภูมิปัญญา พัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ผลิตภัณฑ์แผ่นติดสมุนไพร ตราสินค้านฤเบศ และ พบพร” คณะวิทยาการจัดการ ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์ณพนันต์ กาญจนวิฒนาวงศ์
8. โครงการ “การยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยนวัตกรรมให้เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวและพัฒนาการตลาดเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในเส้นทางงานมหกรรมศิลปะนานาชาติ Thailand Biennale, Korat 2021 สู่นวัตกรรมสร้างสรรค์ในโคราชเมืองศิลปะอย่างยั่งยืน” คณะวิทยาการจัดการ ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์ณภัค คณารักษ์เดโช
9. โครงการ “สร้างชุมชนต้นแบบเพื่อพัฒนานวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาด้านการผลิตและยกระดับผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้ของกลุ่มอาชีพชุมชนอย่างยั่งยืน” คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์ชาญศักดิ์ ตรีภพ
10. โครงการ “พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาผ่านกระบวนการหล่อน้ำดินเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่การขยายตลาดภูมิปัญญา” คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชน ยี่นาง
11. โครงการ “การส่งเสริมถนนคนเดินตลาดเก่าโคกกรวดผ่านรูปแบบตลาดวิถีใหม่” คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญภา สิริธีประเสริฐ
12. โครงการ “พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสะพานไม้ย้อนรอย 200 ปี บ้านประโดก ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ระยะ 3” คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์สุพัตรา ทองกลม
13. โครงการ “พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากเส้นใยกาบตาลเพื่อยกระดับรายได้สินค้าชุมชนผ่านช่องทางแอปพลิเคชันออนไลน์” คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐวัฒน์ ขจัดภัย
14. โครงการ “พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์” คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์ฤทธิรงค์ แจ็งอิม

15. โครงการ “นวัตกรรมการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น (จีโอพาร์ค) เชิงสร้างสรรค์ เพื่อขยายตลาดภูมิปัญญาสู่การจัดจำหน่ายด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม” สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหิน ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์ขวัญอิสรา ภูมิศิริไพบูลย์

16. โครงการ “การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ต่อการหนุนเสริมการท่องเที่ยวอุทยานธรณีโคราช (Korat Geopark) ตามแนวทางของยูเนสโก เพื่อสร้างรายได้และแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน” คณะวิทยาการจัดการ ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์

2) ด้านสังคม มีการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 2 โครงการหลัก ดังนี้

2.1) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบนฐานความรักความสามัคคี
เข้าใจสิทธิและหน้าที่พลเมือง

2.2) โครงการยกระดับคุณภาพสังคมสูงอายุและเตรียมความพร้อมสู่วัยเกษียณ

วัตถุประสงค์

1) เพื่อตอบสนองต่อพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
รัชกาลที่ 10 ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นำไปสู่ความ
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

2) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คนในชุมชนสามารถบริหารจัดการชีวิตตนเองได้อย่างสมดุล และมีความ
เหมาะสม สามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนำไปสู่การพึ่งพาตนเอง และช่วยเหลือ
เกื้อกูลกันในชุมชนได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งมีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท
และความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อสังคมไทย

3) เพื่อบูรณาการการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ทั้ง
ระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน และครัวเรือน

ผลการดำเนินงาน

ลำดับ	ผลผลิต	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	
			รอบ 6 เดือน	รอบ 9 เดือน
1	จำนวนภาคีเครือข่ายที่มีการวางแผน ร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคชุมชน	3 เครือข่าย	1. อำเภอวังน้ำเขียว 2.อำเภอเฉลิมพระ เกียรติ 3.อำเภอโนนสูง	1. อำเภอวังน้ำ เขียว 2.อำเภอเฉลิม พระเกียรติ 3.อำเภอโนนสูง
2	นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความ รักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย	60 คน	260 คน	260 คน

ลำดับ	ผลผลิต	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	
			รอบ 6 เดือน	รอบ 9 เดือน
	เข้าใจคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการ หน้าที่สิทธิของตนเองและผู้อื่น			
3	จำนวนรายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณาการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับคนในชุมชน	2 รายวิชา	1. การพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน 2. บริหารรัฐกิจ	1. การพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน 2. บริหารรัฐกิจ
4	จำนวนหลักสูตรอบรมแกนนำชุมชนส่งเสริมคุณลักษณะคนไทย 4 ประการ	1 หลักสูตร	1. หลักสูตรคนไทยที่พึงประสงค์สืบสานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2. หลักสูตรกสิกรรมไร้สารพิษ	1. หลักสูตรคนไทยที่พึงประสงค์สืบสานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2. หลักสูตรกสิกรรมไร้สารพิษ

รายละเอียดโครงการ ประกอบด้วย 2 โครงการย่อย ดังนี้

1. โครงการ “พัฒนาพื้นที่ต้นแบบโคก หนอง นา อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมาแบบบูรณาการบนฐานเศรษฐกิจพอเพียงที่ยั่งยืน:บัวใหญ่ Model” คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุจิตร ชินสาร

2. โครงการ “พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่อำเภอลำทะเมนชัยเพื่อสืบสานเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกุล วงษ์กาฬสินธุ์

2.2) โครงการยกระดับคุณภาพสังคมสูงอายุและเตรียมความพร้อมผู้วัยเกษียณ

วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อพัฒนาศักยภาพและความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองให้ผู้สูงอายุและผู้ที่กำลังจะเกษียณ
- 2) เพื่อเพิ่มทักษะการดูแลผู้สูงอายุให้ถูกต้องตามหลักสาธารณสุข ตลอดจนสร้างทัศนคติที่ดีในการดูแลผู้สูงอายุให้กับผู้ดูแลผู้สูงอายุ
- 3) เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายระหว่างผู้สูงอายุ ผู้ที่กำลังจะเกษียณ และผู้ดูแลผู้สูงอายุให้มีช่องทางการสื่อสาร ในการสร้างสังคมแห่งความสุข สังคมแห่งการเรียนรู้ และสังคมแบ่งปัน

4) เพื่อสร้างคุณค่าในตนเองให้กับผู้สูงอายุ ในการหารายได้และพึ่งพาตนเองอย่างมีความสุข

ผลการดำเนินงาน

ลำดับ	ผลผลิต	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	
			รอบ 6 เดือน	รอบ 9 เดือน
1	จำนวนผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการฯ	50 คน/โครงการ	175 คน	210 คน
2	จำนวนผู้กำลังจะเกษียณที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้และทักษะด้านการดูแลตนเอง	จำนวน 50 คน	50 คน	50 คน
3	จำนวนนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในท้องถิ่น	1 นวัตกรรม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	5 นวัตกรรม
4	จำนวนผู้ดูแลผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปประยุกต์ในการดูแลผู้สูงอายุ	ร้อยละ 50	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
5	รายได้ผู้ดูแลผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการฯ มีรายได้เพิ่มมากขึ้น	ร้อยละ 10	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายละเอียดโครงการ ประกอบด้วย 7 โครงการย่อย ดังนี้

1. โครงการ “นวัตกรรมร่ำโรทาโคราชเพื่อเสริมสร้างความสุข 5 มิติ สำหรับผู้สูงอายุ” คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์ ดร.ชุมพล ชะนะมา
2. โครงการ “พัฒนาแพลตฟอร์มการจัดการข้อมูลดิจิทัลอัจฉริยะสำหรับสนับสนุนการดูแลคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและผู้ใกล้เกษียณอายุ” คณะวิทยาการจัดการ ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อีร์ศักดิ์ สังข์ศรี
3. โครงการ “ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแบบบูรณาสามสอ (เศรษฐกิจ สังคม และ สุขภาพ) ในโรงเรียนผู้สูงวัยสัมฤทธิ์วิทยา” คณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถวิทย์ สิงห์ศาลาแสง
4. โครงการ “พัฒนารูปแบบธุรกิจสุขภาพเพื่อสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุ กลุ่มติดบ้าน กลุ่มติดเตียง” คณะพยาบาลศาสตร์ ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์ น.ท.หญิง ดร. ศิริกัญญา ฤทธิ์แปลก

5. โครงการ “อาสาสมัครอนุรักษ์ฟอสซิลวัยเก๋าในแหล่งอุทยานธรณีโคราชเพื่อส่งเสริมชีวิตในวันเกษียณ (วัยเก๋อาสาพาไป : Silver Age Fossil Volunteer)” สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณี ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาววัลย์ ตอสกุล

6. โครงการ “ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ส่งเสริมสุขภาพ ลดการพึ่งพา ด้วยการพัฒนาที่พักอาศัย และชุมชนเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ” คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์รัฐพล ปัญจอารมณ์

7. โครงการ “โครงการบูรณาการสหศาสตร์เพื่อสุขภาพผู้สูงอายุผ่านกระบวนการสวนสนุกผู้สูงอายุ (SeniorPlayground)” คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์ ดร.อาภา สอนเสาวภาคย์

3) ด้านสิ่งแวดล้อม มีการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 2 โครงการ ดังนี้
รายละเอียดโครงการ

1. โครงการ “โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทรัพยากรท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา เพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมและทรัพยากรธรรมชาติ” ศูนย์วิทยาศาสตร์ ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทียมหทัย ชูพันธ์

2. โครงการ “โครงการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพน้ำประปา ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา” คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้รับผิดชอบโครงการ รองศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร น้อยน้ำใส

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู

มีการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 2 โครงการหลัก ดังนี้

2.1 โครงการยกระดับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก

2.2 โครงการสร้างครูของพระราชา

วัตถุประสงค์

1) เพื่อพัฒนานวัตกรรมด้านการสอนแบบบูรณาการข้ามศาสตร์และการสอนแบบคละชั้นสำหรับครูโรงเรียนขนาดเล็ก

2) เพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้การบูรณาการข้ามศาสตร์และการสอนแบบคละชั้นของครูโรงเรียนขนาดเล็ก

3) เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันในเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก

4) เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก

ผลการดำเนินงาน

ลำดับ	ผลผลิต	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	
			รอบ 6 เดือน	รอบ 9 เดือน
1	จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กที่ได้รับการพัฒนาเป็นต้นแบบด้านการจัดการเรียนรู้	50 โรงเรียน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50 โรงเรียน
2	จำนวนนวัตกรรมที่ใช้ในการยกระดับสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนขนาดเล็ก	2 นวัตกรรม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	13 นวัตกรรม
3	จำนวนครูจากโรงเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านการสอนแบบ การบูรณาการข้ามศาสตร์ และการสอนแบบคละชั้น	ร้อยละ 80	อยู่ระหว่างดำเนินการ	บรรลุตามเป้าหมาย (ครูได้รับการพัฒนา 131 คน)
4	นักเรียนจากโรงเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ 10	อยู่ระหว่างดำเนินการ	บรรลุตามเป้าหมาย
5	ครูจากโรงเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายสามารถสร้างสื่อต้นแบบเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน	10 รายการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	13 รายการ
6	มีเครือข่ายระบบการบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันของโรงเรียนขนาดเล็ก	5 เครือข่าย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	5 เครือข่าย

รายละเอียดโครงการ ประกอบด้วย 1 โครงการย่อย

1. โครงการ “ยกระดับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก” คณะครุศาสตร์
ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์ณัฐธิดา ภูบุญเพชร

2.2 โครงการสร้างครูของพระราชอา

วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างคุณลักษณะครูของพระราชอา สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1
- 2) เพื่อพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครู และสมรรถนะด้านการปฏิบัติตนตามศาสตร์พระราชอา สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 เพื่อสร้างเครือข่ายโรงเรียนร่วมพัฒนาครูของพระราชอา

ผลการดำเนินงาน

ลำดับ	ผลผลิต	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	
			รอบ 6 เดือน	รอบ 9 เดือน
1	มีรูปแบบการเสริมสร้างคุณลักษณะครูของพระราชา	19 รูปแบบ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	19 รูปแบบ
2	นักศึกษามีคุณลักษณะความเป็นครูด้านบุคลิกภาพ รักและศรัทธาในวิชาชีพครู จิตอาสา และทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีสมรรถนะการปฏิบัติหน้าที่ครู รอบรู้บริบทโรงเรียน และหน้าที่ครูทำงานเป็นทีม ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา และสื่อสารภาษาอังกฤษพื้นฐานได้	ได้ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก-ดีเยี่ยม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
3	จำนวนโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนร่วมพัฒนาครูของพระราชา	50 โรงเรียน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50 โรงเรียน

รายละเอียดโครงการ ประกอบด้วย 1 โครงการย่อย ดังนี้

1. โครงการ “สร้างครูของพระราชา” คณะครุศาสตร์ ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญรัศม์ ชิดไธสง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา

มีการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 2 โครงการหลัก ดังนี้

- 3.1 โครงการสร้างอัตลักษณ์บัณฑิตวิศวกรสังคม คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน
- 3.2 โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับคุณภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

สำหรับศตวรรษ ที่ 21

วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้ศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีทักษะในการเป็นวิศวกรสังคม ได้แก่ ทักษะการคิดวิเคราะห์ เชิงเหตุ - ผล ทักษะการสื่อสาร ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยปราศจากข้อขัดแย้ง และทักษะการสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาชุมชน/ท้องถิ่น

2) เพื่อให้บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้รับการพัฒนาทักษะการเป็นที่ปรึกษาวิศวกรสังคม

3) เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สามารถนำองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานจริง แก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนในมิติต่างๆ เช่น ด้านความยากจน ความเหลื่อมล้ำและปัญหาคุณภาพชีวิต โดยการสร้างหรือนำองค์ความรู้ที่หลากหลายในมหาวิทยาลัยมาบูรณาการในการแก้ปัญหา

4) เพื่อนำองค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่มีในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมให้ ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองและจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน

ผลการดำเนินงาน

ลำดับ	ผลผลิต	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	
			รอบ 6 เดือน	รอบ 9 เดือน
1	จำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้รับการพัฒนาทักษะวิศวกรสังคม	จำนวน 200 คน	200 คน	264 คน
2	จำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้รับการพัฒนาทักษะการเป็นที่ปรึกษาวิศวกร	จำนวน 50 คน	50 คน	59 คน
3	จำนวนโครงการของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานจริง	10 โครงการ	10 โครงการ	10 โครงการ
4	จำนวนองค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองและจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน	10 องค์ความรู้/นวัตกรรม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	10 องค์ความรู้

รายละเอียดโครงการ ประกอบด้วย 15 โครงการย่อย ดังนี้

- โครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างทักษะการเป็นวิศวกรสังคมให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย” กองพัฒนานักศึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์สุทธิชาติ ใจชอบสันเทียะ
- โครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างทักษะการเป็นที่ปรึกษา (Coaching) วิศวกรสังคมให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย” กองพัฒนานักศึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์สุทธิชาติ ใจชอบสันเทียะ

3. โครงการ “วิศวกรสังคมแก้ไขปัญหามุมชนท้องถิ่น ตำบลพระพุทธร อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา” ประธานคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้พลเมืองประชาธิปไตย ผู้รับผิดชอบโครงการ นายภักดี นานอก
4. โครงการ “นักกฎหมายผู้เป็นวิศวกรสังคมรับใช้ท้องถิ่นบ้านโพนสูง ตำบลหมื่นไวย อำเภอมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมา” ประธานชมรมตราชูสู่ชุมชน ผู้รับผิดชอบโครงการ นายศุภกิจ เพ็งยา
5. โครงการ “พัฒนาศักยภาพนักศึกษาอริสา รับการสร้างวิศวกรสังคมสู่การพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการ” ประธานชมรมวิชิษนคนอีสาน ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวธนวรรณ มาสำโรง
6. โครงการ “การแก้ไขปัญหามุมชนท้องถิ่นตามกระบวนการวิศวกรสังคม เพื่อการพัฒนาพื้นที่อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา” นายกสิมสรณ์ศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวณัฐธิดา เศษขุนทด
7. โครงการ “การแก้ปัญหามุมชนท้องถิ่นตามกระบวนการวิศวกรสังคม เรื่องสร้างวิศวกรสังคมแก้ไขปัญหาล้างน้ำท่วม ตามกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ด้วยกลไกชมรมเทคโนโลยีและการออกแบบเพื่อพัฒนาชุมชน” นายกสิมสรณ์ศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวปณิตดา พาพาดูดี
8. โครงการ “วิศวกรสังคมอาสาแก้ปัญหาในโรงเรียนเขตพื้นที่ตำบลหนองค่าย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา” นายกสิมสรณ์ศึกษา คณะครุศาสตร์ ผู้รับผิดชอบโครงการ นายศิริชัย แฉ่นสีลา
9. โครงการ “การแก้ปัญหามุมชนท้องถิ่นตามกระบวนการวิศวกรสังคม เรื่อง การนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนท้องถิ่น อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา” นายกสิมสรณ์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้รับผิดชอบโครงการ นายโน้ต นิลสุขุม
10. โครงการ “การพัฒนา Soft skill นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” สภานักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผู้รับผิดชอบโครงการ นายณัฐพันธ์ อุดมสิทธิพัฒนา
11. โครงการ “การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งชุมชนท้องถิ่นด้วยกลไกวิศวกรสังคม (Social Engineer) ภายใต้โครงการสร้างอัตลักษณ์บัณฑิตวิศวกรสังคม คนของพระราชราชาข้าของแผ่นดิน” องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ผู้รับผิดชอบโครงการ นายศาสร์ศิลป์ กริธารังศักดิ์
12. โครงการ “การแก้ปัญหามุมชนท้องถิ่นตามกระบวนการวิศวกรสังคม เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOPในพื้นที่ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา” หัวหน้าชมรม NRRU Camp สานฝันปันความรู้ ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวณัฐธิดา เศษขุนทด
13. โครงการ “กิจกรรมการติดตามประเมินผลโครงการสร้างอัตลักษณ์บัณฑิตวิศวกรสังคม คนของพระราชราชา ข้าของแผ่นดิน” กองพัฒนานักศึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์สุทธิชาติ ใจชอบสันเทียะ
14. โครงการ “กิจกรรมการแข่งขันการพัฒนา soft skill และพัฒนาชุมชนท้องถิ่นตามแนวทางวิศวกรสังคม” กองพัฒนานักศึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์สุทธิชาติ ใจชอบสันเทียะ

15. โครงการ “กิจกรรมการศึกษาโครงการในพระราชดำริ ในพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอด” กองพัฒนานักศึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์สุทธิชาติ ใจชอบสันเทียะ

3.2 โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับคุณภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ สำหรับศตวรรษที่ 21

วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและทดสอบมาตรฐานให้แก่นักศึกษาที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2565 ตามแผนการเรียน

ผลการดำเนินงาน

ลำดับ	ผลผลิต	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	
			รอบ 6 เดือน	รอบ 9 เดือน
1	ร้อยละของนักศึกษาครูชั้นปีที่ 4 ที่เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ 80	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ร้อยละ 81.94 1,098 คน จาก 1,156 คน
2	ร้อยละของนักศึกษาครูสาขาภาษาอังกฤษที่เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ 80	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ร้อยละ 91.09 92 คน จาก 101 คน
3	ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาครุศาสตร์ที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสอนวิชาเฉพาะได้	ร้อยละ 20	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ร้อยละ 21.32 268 คน จาก 1,257 คน
4	ร้อยละของนักศึกษาสาขาอื่น ๆ (ที่ไม่ใช่สาขาครุศาสตร์ชั้นปีที่ 4 ที่เข้าร่วมโครงการ)	ร้อยละ 50	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ร้อยละ 86.822 1,864 คน จาก 2,147 คน

รายละเอียดโครงการ ประกอบด้วย 1 โครงการย่อย ดังนี้

1. โครงการ “พัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษ เพื่อยกระดับคุณภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ สำหรับศตวรรษที่ 21” สถาบันภาษา ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์ ปิยะฉัตร เทพหัสติน ฦ อยู่ธยา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

มีการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 2 โครงการหลัก ดังนี้

- 4.1) โครงการพัฒนาฐานข้อมูลชุมชนเพื่อเสริมสมรรถนะภาคีเครือข่ายการพัฒนาท้องถิ่น
- 4.2) โครงการตามบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อจัดเก็บข้อมูลในระดับตำบล ด้านศักยภาพชุมชน สภาพปัญหา และความต้องการที่แท้จริงของชุมชนในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ
- 2) เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อสังคมให้แก่บุคลากรในจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
- 3) เพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนงานพัฒนาเชิงพื้นที่ โดยใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมของเครือข่าย
- 4) เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง

ผลการดำเนินงาน

ลำดับ	ผลผลิต	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	
			รอบ 6 เดือน	รอบ 9 เดือน
1	จำนวนฐานข้อมูลในระดับตำบล ด้านศักยภาพชุมชน สภาพปัญหา และความต้องการที่แท้จริงของชุมชน	20 ตำบล	83 ตำบลดำเนินงาน พัฒนาระบบต่อยอด การดำเนินงาน จากโครงการ u2t	83 ตำบล ดำเนินงานพัฒนาระบบต่อยอดการดำเนินงาน จากโครงการ u2t
2	นวัตกรรมทางสังคมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่	1 นวัตกรรม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 นวัตกรรมพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3	จำนวนแผนงานพัฒนาเชิงพื้นที่ที่ใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	10 แผน	18 แผน	18 แผน
4	จำนวนแผนแม่บทชุมชนระดับตำบล	1 แผน	4 แผน	4 แผน ระดับตำบล ได้แก่ 1. ตำบลหนองระเวียง 2. ตำบลพะเนา 3. ตำบลด่านช้าง

ลำดับ	ผลผลิต	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	
			รอบ 6 เดือน	รอบ 9 เดือน
				4. ตำบลหนองบัวสะอาด
5	จำนวนภาคีเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ เพื่อสังคมให้แก่บุคลากรในจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน 20 เครือข่าย/กลุ่ม	22 กลุ่ม	22 กลุ่ม

รายละเอียดโครงการ ประกอบด้วย 2 โครงการย่อย ดังนี้

1. โครงการ “พัฒนาระบบสารสนเทศและการใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา” ศูนย์ศึกษาและพัฒนาโคราซ ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร ฉิมพลี

2. โครงการ “ส่งเสริมศักยภาพชุมชนเพื่อพัฒนาแผนแม่บทตำบลต้นแบบโดยกระบวนการ มีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายจังหวัดนครราชสีมา” คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ผู้รับผิดชอบโครงการ รองศาสตราจารย์ ดร.ชัคตัตริย์ รัชเสวีศักดิ์

4.2) โครงการตามบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการ ประกอบด้วย 10 โครงการย่อย ดังนี้

1. โครงการ “พัฒนาสมรรถนะอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา” สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

2. โครงการ “พัฒนาต่อยอดนวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากไม้และทรัพยากรที่มีในพื้นที่ฯ อย่างยั่งยืน ปีที่ 2” คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้รับผิดชอบโครงการ รองศาสตราจารย์ ดร.บุปผชาติ ต่อบุญสูง

3. โครงการ “จัดงานนิทรรศการในโครงการสร้างกำลังใจฯ ณ ทักษสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา” คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้รับผิดชอบโครงการ รองศาสตราจารย์ ดร.บุปผชาติ ต่อบุญสูง

4. โครงการ “ศูนย์บริการการปรึกษาเชิงจิตวิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา” คณะครุศาสตร์ ผู้รับผิดชอบโครงการ ดร.จิตติกาญจน์ บุญรักษา อินทาปัจ

5. โครงการ “บูรณาการสุขภาพและจิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา” คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์

6. โครงการ “พัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป” สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์ ชมชนก ธนาวีราภรณ์

7. โครงการ “พัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษา” สำนักคอมพิวเตอร์ ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย
เอนก มหาสมุทร
8. โครงการ “พัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาทักษะด้าน
ดิจิทัลของข้าราชการ” สำนักคอมพิวเตอร์ ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเอนก มหาสมุทร
9. โครงการ “สร้างแหล่งเรียนรู้เสมือนจริงบนจักรวาลนฤมิต : NRRU to the Metaverse ” สำนัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
10. โครงการ “งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี



ประจำปีงบประมาณ 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา



www.nrru.ac.th



NRRU มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา



nrrupr@nrru.ac.th



044 009 009

